

เฉลย คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หน้า ๒๐๒ – ๒๐๘

คำ	ความหมาย
กรณี กรณีย์	คดี เรื่อง เหตุ กิจ อันพึงทำ อันควรทำ
กักกัน กักขัง กักตัว กัก กักตุน	กำหนดที่ให้อยู่เพื่อตัดสันดาน บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจำกัด ยึดตัวบุคคลไว้ ไม่ปล่อยตัวไป เก็บกัก ผู้มีทุนตุนสินค้า ยึดเก็บรวบรวมไว้(กักตุนสินค้า)
กิจกรรม กิจการ กิจวัตร กิจธุระ	การปฏิบัติงาน ธุระ การงานที่ประกอบ กิจอื่น ๆ ที่ทำเป็นประจำ ธุระการงาน กิจการงาน
กีดกัน กีดขวาง คัดค้าน	กันท่า กันไม่ให้เป็นไปได้ กีดกัน ทำเกะกะ เครื่องกันถนน หรือทางเดิน เครื่องกีดขวาง ทักท้วง ทัดทาน ห้ามปราม เช่น การออกเสียง เลือกตั้งเป็นสิทธิที่จะคัดค้านการกระทำ
เกร็ด เกล็ด	ส่วนย่อย ส่วนเบ็ดเตล็ด ส่วนที่ซ้อนเหลื่อมกันเป็นแผ่นๆ
เกษียณ เกษียณ เกษียร	สิ้นไป กำหนด ค่าอายุ ชิดชั้นอายุ ข้อความที่เขียนแทรกไว้ น้ำนม สาคู
เกี่ยวข้อง เกี่ยวดอง เกี่ยวพัน	ติดต่อกัน มีส่วนอยู่ด้วย เกี่ยวเนื่องกันทางญาติ เนื่องกัน พัวพัน
แก้แค้น แก้เผ็ด แก้ล่า	ทำตอบแทนให้หายแค้น ทำตอบแทนแก่ผู้ที่เคยทำความผิดร้อนเจ็บปวดแก่ตัวไว้ ตอบแทนให้เท่าเทียมหรือหนักมือขึ้น
ขัดขวาง ขัดขืน ขัดคอ ขัดเคือง ขัดใจ	ไม่สะดวก ติดขัด ไม่ทำตาม ไม่ประพฤติตาม พุดขวาง ไม่ให้ทำได้สะดวก โกรธเคือง ทำไม่ถูกใจ
ชั้น	ชั้น ตอน ลำดับ

ควั ัน ัน ัน	ทำให้เป็นรอย ด้วยคมมีดโดยรอบ กันไว้ แทรกไว้ ในระหว่าง ทำสิ่งเป็นเส้นให้รวมเกลียวกันเป็นเชือก(ฟันเชือก) คลึงขี้ผึ้งให้เป็นเล่มเทียน(ฟันเทียน)
ความรู ้ ความสามาร ด	ความเข้าใจ ทราบ จำได้ มีคุณสมบัติ เหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คุณวุฒิ ประสิทธิภ าพ สมรรถภ าพ	ความดี ความสามารถ ที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่ ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ความสามารถ
คุณค่า คุณประโยชน์ คุณภ าพ คุณธรรม คุณสมบ ัติ	ความดี ประโยชน์อันเป็นความดี ลักษณะความดี ลักษณะประจำบุคคลหรือสิ่งของ ธรรมดี ความดี ธรรมแห่งความดี คุณงามความดี คุณความดี ลักษณะประจำตัว ซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิ์หรือตำแหน่ง
โครงกา ร แผนกา ร หลักกา ร	รูปการตามที่กะไว้ โครงกา ร อธิบาย แบบของงานที่กะไว้ สิ่งที่ยึดมั่นในการทำงาน แผนงาน ข้อกำหนดที่จะปฏิบัติ
จัดเจ น ชำนาญ เชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษ ชำนาญกา ร ประสบการณ์	แจ้งเจน ประจักษ์ รู้หรือ รู้ลึกโดยสังเกตหรือประสบมา รู้ว่องไว คล่องแคล่ว รู้คล่องแคล่ว ชำนาญมาก รู้เป็นพิเศษ ชำนาญงาน งานคล่องแคล่ว ความชัดเจน
แจ้ง เผย ประกาศ เสนอ	บอก รู้ กระจ่าง สว่าง ชัด เบิก เบิก ขยาย แยมออก แจ้งให้ทราบทั่วไป ป่าวร้อง ยื่นต่อ นำขึ้นอ้าง ยกขึ้น กล่าว บอกให้รู้ ชี้แจง แสดงให้เห็น
โจ ร มาตร ผู้ร้าย โทษมาตร อาชญากร	ผู้ร้ายลักปล้น ผู้ปล้น ผู้ฆ่า โจรผู้ทำประทุษกรรม เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษ ผู้กระทำผิดอาชญา หรือ ผู้ร้ายที่ก่ออาชญากรรม
ลูกเจ น ลูกสะห ุก ขุ ล ม น วิก ฤ ต วิก ฤ ติ	เกิดขึ้นเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนทำให้เกิดความขุ ล ม น วุ่นวาย ลับสนวุ่นวาย หรือ อย่างรีบเร่ง วุ่นวาย ขวักไขว่ แปลกจากเดิม ไม่ปกติ

ชัย ไชย	การชนะ มีชัย ดีกว่า เจริญกว่า
ชุลมุน อลวน อลเวง อลหม่าน	วุ่นวาย ขวักไขว่ วุ่นวาย สับสน ก๊อง ดั่ง เซ็งแซ่ สับสน แฉกฉิ่น
ตระบัด ระบัด สะบัด	ประเดี๋ยว บัดใจ ทันใด ผลิ แฉกไปอ่อน แฉกชนอ่อน กระพือ สลัด ทำให้หลุด
ตรวจ ตรวจตรา ตรวจสอบ ไต่สวน	สอบสวน สอบดู ดูให้ถูกต้อง สำรวจและพิจารณา ตระเวนดูเพื่อระวังเหตุการณ์ สำรวจและสอบสวน สำรวจ และนับจำนวนว่าถูกต้องหรือไม่ สอบถาม(ศาลนัดไต่สวนปากคำ)
ทรรศนะ ทักษะ ทัศนคติ เจตคติ ทัศนวิสัย	ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง ความรู้สึกรู้ใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Attitude) ความกระจ่างของอากาศ
อนุญาต อนุวัติ อนุโลม	ยินยอม ยอมให้ ตกลง เห็นชอบตาม เป็นไปตามไม่ขัดขึ้น คล้อยตาม
ปฎิญา ปฎิญาณ ปณิธาน	การให้คำมั่นสัญญา หรือการยืนยันโดยถือ เอาศักดิ์สิทธิ์ หรือความสุจริตเป็นที่ตั้ง การให้คำมั่นโดยสุจริตใจ ปณิธาน ตั้งความปรารถนา
ประวัติการ ประวัติการณ์ ประวัติกาล	เรื่องราวที่เป็นมาแล้ว แต่ก่อนตามลำดับสมัย เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึก สมัยที่มีบันทึกเหตุการณ์
พัฒนาการ วิวัฒนาการ วิบัติ อุบัติ	ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง ความคลี่คลายไปในทางเจริญ พิบัติ หนีหาย ความผิด โทษ เคลื่อนคลาด การเกิดขึ้น กำเนิด บังเกิด รากเหง้า เหตุ เกิดขึ้น
สรร สรรสร้าง สรรค	เลือก คัด เลือกกว่า แก่สิ่งเลือก สร้าง
สร้างสรรค สร้างเสริม	สร้าง ทำ ปู ทำหรือสร้าง เพิ่มเติม
สิทธิ	อำนาจอันชอบธรรม

เสรีภาพ	การมีสิทธิที่จะพูดจะทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
หลักการ หลักเกณฑ์ หลักฐาน หลักธรรม	สิ่งยึดมั่นในการทำงาน แผนงาน ข้อกำหนดที่จะปฏิบัติ ข้อกำหนดที่ต้องถือปฏิบัติ ความมั่นคงอันเป็นพื้นที่ตั้ง สิ่งที่ใช้ในการพิสูจน์ ธรรมอันเป็นหลักยึดมั่น
ห้าวหาญ เหี้ยมหาญ ฮึกเหิม	กล้าอย่างมูทะลุ ดุร้ายกล้าหาญ กล้าด้วยความคะนอง
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้าย	เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด ความบังเอิญเป็น อุบัติเหตุ และอันตราย(อุบัติเหตุ = อัปรีห์ จัญไร)
อุดมการ อุดมคติ อุทาหรณ์	แผนการตามความคิดเห็นแห่งตนหรือคณะ แนวดำเนินชีวิต ความคิดเห็นที่พึงใจแห่งตน คิดว่าเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ ตัวอย่าง การอ้างอิง การยกขึ้นให้เห็น
ผลอ ผลเธอ	หลงลืม หรือไม่ระวังตัวชั่วขณะหนึ่ง เลินเล่อ ไม่รอบคอบ สุรุษสุร่าย
ผิด ผลัด	ขอเลื่อนเวลาไป ย้ายไปย้ายมา เปลี่ยน
ผุด ผลุด ผลุบ	โผล่ขึ้น ทะลิ่งขึ้น สูงเด่นขึ้น หลุดเข้าหลุดออกโดยเร็ว มุดเข้ามุดออกโดยเร็ว คำลง มุดลง หรือ เข้าออกโดยเร็ว
กบ กลบ	เต็มมาก เต็มแน่น กริยาที่เอาสิ่งที่เป็นผงโรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง เอาดินหรือสิ่งอื่น ๆ ใส่งไปในที่เป็น หลุมเป็นบ่อหรือแอ่ง เพื่อให้เต็มหรือไม่เห็นร่องรอย
หวาด หวั่น	เป็นความรู้สึกกร้ามเกรง สะดุ้งกลัว หรือพรั้งพรั้งในสิ่งที่เคยเกิดกับเราว่าจะเกิดขึ้นกับ เรานี้ก็ เป็นความรู้สึกกร้ามเกรง สะดุ้งกลัว หรือพรั้งพรั้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นกับตนเอง โดยสิ่งนั้นๆ ไม่เคยเกิดกับตนมาก่อนเลย
เผยแผ่ เผยแพร์	การทำให้ขยายออกไป ด้วยการยกเอาความดีเด่นของสิ่งที่จะเผยแผ่มาทำให้ปรากฏแก่ ผู้รับทำให้ผู้รับได้ทราบในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบ แต่ไม่มีการบังคับให้เชื่อหรือจำต้องรับ เอาแต่ประกาศไต่ เช่น การเผยแผ่ศาสนาเป็นต้น การโฆษณาให้แพร่หลาย สิ่งที่โฆษณานั้นจะดีหรือไม่ดีก็ได้ ผู้เผยแพร์ไม่ได้คำนึงถึง ผู้รับแต่หวังผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวเช่น การเผยแพร์ลัทธิ เป็นต้น
คิดอ่าน	การไตร่ตรองเพื่อหาทางแก้ไข ที่จะจัดปัญหาหรืออุปสรรค ทั้งที่เกี่ยวกับการ ดำรงชีวิต การทำงาน การสัมพันธ์กับคนอื่นให้หมดไปหรือลดน้อยลง

คิดค้น	การไตร่ตรองเพื่อหาข้อเท็จจริง หลักการหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งนั้นมีข้อเท็จจริงประการใด รวมถึงการประดิษฐ์หรือสร้าง
ขมิ้มมัน	เร็ว เร็วพลัน ทันที, ทำในทันทีทันใด ไม่มีวช้าให้เสียเวลาแม้เพียงนาทีเดียว
ขะมักเขม้น	รีบทำ ตั้งใจทำ, รีบทำด้วยความตั้งใจ เพื่อให้งานนั้นเสร็จเรียบร้อย ไม่มีอะไรผิดพลาด
กุลิกูจ	ทำเป็นเจ้าก็เจ้าการ, เป็นเจ้าก็เจ้าการเข้าไปทำโดยที่ไม่มีใครมอบหมายให้ทำ ทั้งนี้อาจมีจุดประสงค์เพื่อประจบหรือหวังจะได้หน้าได้ตา
คร่ำครี	เก่าเกินไปไม่ทันสมัย เกี่ยวข้องกับความรู้ลึกลับลึกลับ เช่นความเชื่อ ความเห็น
คร่ำคร่า	เก่าแก่จนชำรุด ทุครโทรม เกี่ยวข้องกับวัตถุอันเป็นรูปธรรม
คร่ำครอะ	สกปรก เปราะเปื้อน
คร่ำหวอด	อยู่นานจนแก่
มอซอ	ไม่สะอาด ไม่สวยงาม ไม่สดชื่นผ่องใส
ขัดจ้งหะ	แทรกเข้ามาในขณะที่คนอื่นกำลังทำอะไรอยู่ เป็นเหตุให้ผู้ที่กำลังทำอะไรนั้นต้องหยุดชะงักไปชั่วคราว การขัดจ้งหะเป็นไปโดยไม่มีเจตนา
ขัดบท	แทรกเข้ามาในขณะที่คนอื่นพูดยังไม่จบเรื่อง โดยไม่คำนึงถึงว่าโอกาสที่ตัวเองจะพูดนั้นถึงเวลาแล้วหรือยัง
จนตรอก	ไม่มีทางไป สภาพที่ไม่สามารถจะพึ่งตนเองหรือผู้อื่นได้
จนมุม	ไม่มีทางหนี ใช้ในกรณีที่มีคนหนีและคนไล่ หรือใช้กรณีที่มีการต่อสู้ที่ต้องใช้ชั้นเชิงเข้าหักล้างกัน หรือใช้เกี่ยวกับการซักถามปัญหาเพื่อลงภูมิปัญญาของผู้ตอบ
จนแต้ม	ไม่มีทางเดิน, เคลื่อนไหวหรือดำเนินต่อไปไม่ได้แล้ว ใช้เกี่ยวกับการทำงานหรือการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ทดแทน	กระทำตอบให้สมหรือทัดเทียมกันกับที่ได้รับผลของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว
ชดเชย	ใช้แทนสิ่งที่เสียไป เพื่อให้คุ้มหรือสมดุลกับสิ่งที่ต้องเสียไป
ชดใช้	ใช้ทดแทนสิ่งที่ใช้หรือเสียไป
	ใช้เป็นคำตรองจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตรองจ่ายไปก่อนแล้ว
คับคั่ง	มากจนต้องยึดยึดหรือเบียดเสียดกัน
แน่นหนา	มั่งคั่ง แข็งแรง เป็นปึกแผ่น
หนาแน่น	มากจนแน่นทึบ
โปรด	ใช้ในกรณีที่บอกกล่าว ขอร้อง หรือวิงวอนนั้นเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่ผู้ฟัง
กรุณา	ใช้ในกรณีที่บอกกล่าว ขอร้อง หรือวิงวอนนั้นเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่ผู้พูด
จุกจิก	จู้จี้ เล็กน้อย รวบรวน
จุกจิบ	การกินน้อย ๆ ไม่เป็นมือเป็นครว กินพำเพ็ญที่ละเล็กทีละน้อย
กะปริดกะปรอย	มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยดบ้างออกบ้าง

กะปริบกะปรอย	ปริบ ๆ ปรอย ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ
วางใจ ไว้ใจ	ปล่อยให้ทำโดยไม่ต้องเป็นห่วง หรือกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้น เชื่อใจว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดร้ายหรือคิดหาผลประโยชน์ เพื่อตัวเอง แล้ว ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน
ตายใจ นอนใจ	เชื่ออย่างไม่ระแวงแคลงใจ ไม่กังวล ไม่รีบร้อน ใจเย็น
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง	เอิบอาบซาบซ่านเข้าไปในจิตใจ เช่นซาบซึ้งในรสพระธรรม,ซาบซึ้งในรสวรรณคดี รู้หรือเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่มีปัญหาอะไรเคลือบแคลงสงสัยอีกแล้ว
สอดส่อง สอดสาย	พิจารณา ตรวจสอบตราดู สอบสวนดูด้วยใจ ใช้สายตากวาดดูไปทั่ว เพื่อค้นหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาคภูมิ ภูมิฐาน	มีสง่า ท่าทางฝั่งผายหน้าเกรงขาม เน้นที่ความเข้มแข็ง ความเด็ดขาด ความแข็งแรง มีความสง่าผ่าเผย เน้นที่ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีอำนาจ และความมีบุญวาสนา ภูมิฐานยังใช้กับบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างได้ด้วย
ไถ่เกลี้ย เกลี้ยกล่อม	ทำให้ปรองดองกัน มีการพูดหวานล้อม ชี้แนะ แนะนำ ชักชวนหรือจูงใจโดยมุ่งให้ คู่กรณีปรองดองกัน คินคัตกัน ชักชวนให้เห็นดีด้วย มีการกระทำคล้ายการไถ่เกลี้ย แต่มุ่งหมายให้คนอื่นเห็นดีด้วย กับตนคล้อยตามตน
กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า กระชุ่มกระชวย	ความคล่องแคล่วเหมาะสมแห่งกิริยาอาการในการเคลื่อนไหวและการทำงานเป็น ธรรมชาติอยู่เอง ความคล่องแคล่ว ว่องไว และรวมไปถึงสภาพจิตใจของบุคคลที่มีความรู้สึกสดชื่น คึกคัก ความแข็งแรง ความเป็นหนุ่ม การมีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นขึ้น
ยืดยาว ยืดยื้อ ยืดยาด	ยาวมาก ใช้ประกอบถ้อยคำ ข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ นานเกินควร ไม่ใคร่จะจบสิ้น ชักช้านานเวลา ชักช้า อืดอาด เฉื่อยชา
พฤติกรรม พฤติกรรม	การกระทำหรืออาการที่แสดงออกโดยทั่วไปตามปกติทางกล้ำเนื้อ ความคิด และ ความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งก่อให้เกิดเหตุที่จะนำไปสู่ผลอย่างใดอย่าง หนึ่ง